



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10548

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 40.88 Ad Value: 44,968

PRValue (x3): 134,904

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: รุกคืบคดีฆ่าบิลลี่ หนักแน่นด้วยวิทยาศาสตร์



## รุกคืบคดีฆ่าบิลลี่

### หนักแน่นด้วยวิทยาศาสตร์

**มี**เสียงโต้เถียงกันมาไม่น้อยว่า คดีนายพอลละจีหรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนนาคะเหรี่ยงบางกลอย ที่หายตัวไป และต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถติดตามพยานหลักฐานจนชี้ได้ว่า เสียชีวิตแล้ว น่าจะโดนฆ่าและเผาในถังน้ำมัน 200 ลิตรนั้น

นับจากคดีเอสไอ เปิดประเด็นสำคัญ สร้างความหวังให้กับสังคม ว่ามนุษย์ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน ชาวชาติพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของชุมชนตนเอง ไม่ควรถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจป่าเถื่อน รวากับผักปลาเช่นนี้

ผ่านไปแล้วกว่า 1 เดือน คนที่ติดตามข่าวสารแบบใจเร็วใจร้อน เริ่มสงสัยว่า ทำไมไม่จับคนกระทำผิดเสียที!?

คนที่คิดแบบนี้ต้องไม่ลืมว่า บิลลี่สูญหายไปตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 หรือกว่า 5 ปีมาแล้ว

การที่คดีเอสไอ สามารถค้นหาชิ้นส่วนกระดูก และถัง 200 ลิตรที่มีการนำไปทิ้งน้ำในอุทยานฯแก่งกระเจาน

**อุตสาหกรรมตามหาจนได้ และพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าใช่แน่ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย!**

แต่แน่นอนว่า หาหลักฐานสำคัญมาได้ขนาดนี้แล้ว ต้องรุกไปถึงคนกระทำผิดให้ได้ ซึ่งคนทั้งสังคมเฝ้ารอกอยกันอย่างจจจ

ขณะเดียวกันเห็นได้ว่า ตลอดเดือนเศษที่ผ่านมา คีเอสไอ ยังคงทำงานต่อเนื่อง ในการค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม เอาให้

แน่นหนาที่สุด

เร่งหาจุดที่ใช้ฆ่า ใช้เผา รวมทั้งจุดที่เอามอเตอร์ไซค์ไปฆ่าและทำลาย

ทั้งพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีดีเอสไอ พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร รองอธิบดีดีดีเอสไอ ยังเดินหน้าล่าคนร้าย อย่างทุ่มเท

เพื่อมัดตัวคนกระทำผิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้ได้แน่นหนาชนิดกินไม่หยุด

อีกทั้งคดีในลักษณะที่ถูกทำลายเพื่ออำพรางมานานถึง 5 ปีแล้วเช่นนี้ ต้องพึ่งพากระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ!

หน้าที่นี้อยู่ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะต้องตรวจสอบสกัดดีเอ็นเอ

จากกระดูกที่ค้นพบหลายชิ้น แต่ต้องใช้เวลาเป็นพิเศษ ตามสภาพของหลักฐานที่ล่วงเลยมานานหลายปี

โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในยุคพ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เป็นผู้อำนวยการนั้น ในฐานะอดีตนายตำรวจกองปราบฯ ที่ผ่านงานสืบสวนสอบสวนมาแล้ว ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน

ทั้งรู้ว่า งานของนักวิทยาศาสตร์ ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ต้องแสดงภูมิความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ

**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยุคนี้ ไม่ทำนอกอำนาจหน้าที่ ไม่มานั่งคุยไม้ด้านรูปคดี เพื่อว่าเป็นนักสืบ?**

ไม่ใช่เห็นแก่กระดูกกับถังน้ำมัน แล้วให้สัมภาษณ์รวเขียนนิยายเป็นฉากๆ ว่า เขามาได้อย่างไร เผาได้อย่างไร

กลายเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญเฉพาะทางไปในที่สุด

เท่ากับว่ายุคนี้ทั้งคีเอสไอ ทั้งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทุ่มเททำงานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายทำความจริงให้ปรากฏ เอาคนผิดมาลงโทษด้วยพยานหลักฐาน

ทำมากกว่าพูด ไม่ใช่เน้นพูดเพื่อเอาเด่นดังเฉพาะตัว

**เพราะความตายของบิลลี่ จะต้องได้รับความเป็นธรรม เป็นเป้าหมายสำคัญสุด!**

**วงศ์ ตาวัน**